

Số: /TB-UBND

Tuần Giáo, ngày 11 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận phiên họp UBND huyện tháng 11 năm 2021

Ngày 11/11/2021, UBND huyện tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2021. Đồng chí Vũ Văn Đức - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Cường - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện; Đại diện Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND huyện: Ban Kinh tế - Xã hội; Ban Pháp chế; Ban Dân tộc; Các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp & PTNT; Dân tộc; Phòng Y tế; Chi cục thuế; Kho bạc Nhà nước; Trung tâm Y tế; Chi cục Thống kê; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Quản lý đất đai; Trung tâm GDNN - GDTX; Hạt Kiểm lâm; Ban Quản lý rừng phòng hộ; Ban quản lý các công trình; Ngân hàng CSXH huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên tham gia soạn thảo các dự thảo Báo cáo và Nghị quyết thuộc các Đơn vị được giao và Văn phòng HĐND&UBND huyện; Đại diện lãnh đạo và phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình dự và đưa tin.

Tại phiên họp, UBND huyện đã thảo luận và thống nhất các nội dung, cụ thể như sau:

I. Dự thảo Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022.

1. Về văn bản trình tại cuộc họp và các ý kiến tham gia thảo luận:

Dự thảo Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022: có 12 ý kiến tham gia thảo luận, góp ý; không có ý kiến tham gia về bố cục; có một ý kiến tham gia về dung lượng Báo cáo; một số ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến số liệu tổng hợp tại cơ quan, đơn vị cần có sự cập nhật, bổ sung. Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản đồng thuận nội dung và thể thức Báo cáo, chất lượng dự thảo báo cáo tốt; các ý kiến đã làm rõ nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp Văn phòng HĐND&UBND xem xét lại một số số liệu sau: chăn nuôi, tỷ lệ che phủ rừng, phòng chống thiên

tai; so sánh kết quả đạt được về Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thu gom rác thải; công tác phòng, chống Covid-19; tiếp công dân. Nội dung đánh giá chung, xem xét một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém. Phần mục tiêu tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 bổ sung giải pháp về du lịch.

Văn phòng HĐND & UBND tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp, hoàn chỉnh báo cáo trình UBND huyện duyệt, ban hành trước ngày 15/11/2021.

2. Một số thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Căn cứ chức năng nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong như sau:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn: Chủ động kế hoạch sản xuất, đảm bảo lịch thời vụ: cây vụ đông; trồng và chăm sóc rau màu; sản xuất Vụ Xuân 2022. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi; Chuẩn bị thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...), khoáng, Vitamin để cung cấp đủ cho gia súc trong những ngày giá rét. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép (kiên quyết ngăn chặn việc khai thác trái pháp luật gỗ rừng tự nhiên để làm nhà ở).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trên địa bàn; Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích; Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm luật về tài nguyên đất, nước, khoáng sản và môi trường. Đẩy nhanh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực chủ động phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư về các thủ tục cần thiết để rút ngắn thời gian, sớm triển khai dự án. Công tác GPMB đẩy nhanh tiến độ để có mặt bằng sạch; Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nhất là công trình bằng nguồn vốn kéo dài (nghiem thu thanh toán trước 31/12).

- Phòng Tài chính – Kế hoạch và Ban quản lý dự án các công trình khẩn trương tham mưu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; điều chỉnh các dự án được chuyển nguồn sang các dự án khác theo quy định; đẩy nhanh quyết toán các công trình đã hoàn thành.

- Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo – Tủa Chùa phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát các cơ chế chính sách liên quan đến thu ngân sách Nhà nước, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu ngân sách Nhà nước, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các tổ

chức, cá nhân trên địa bàn huyện, tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước, tập trung vào các khoản thu liên quan đến tài nguyên, các hoạt động xây dựng cơ bản và hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tăng cường phối hợp giữa các ngành liên quan để đôn đốc thu và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ, thu hồi nợ đọng về thuế. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu, nộp, thu hồi các khoản nợ thuế nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

- Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không dồn thanh toán vào những cuối năm, tập trung thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao năm 2021.

- UBND các xã, thị trấn khẩn trương điều chỉnh phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ dịch theo quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tiếp tục chỉ đạo, phát huy tối đa trách nhiệm của tổ COVID công đồng; kiện toàn, bổ sung thêm các thành viên của Tổ COVID cộng đồng tăng cường phòng, chống dịch, đặc biệt là kiểm soát người đi, người đến.

- UBND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch và chỉ tiêu được giao, thực hiện nghiêm túc thứ tự các bước tiến hành trong công tác tuyên quân năm 2022. Yêu cầu phải đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, đúng Luật, đúng chính sách, khách quan và công bằng xã hội.

II. Dự thảo Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022.

1. Về văn bản trình tại cuộc họp và các ý kiến tham gia thảo luận:

Dự thảo Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022 có 16 ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong đó có các ý kiến của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo, giải trình, làm rõ tồn tại, hạn chế liên quan đến nhiệm vụ thu, chi trên địa bàn các xã, thị trấn và ý kiến giải trình làm rõ của đại diện của Phòng Tài chính – Kế hoạch. Các ý kiến cơ bản đồng thuận nội dung và thể thức Báo cáo, chất lượng dự thảo báo cáo tốt.

2. Một số nội dung thống nhất, triển khai thực hiện

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Cương – TUV – BTHU – Chủ tịch HDDND – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Huyện đã phát biểu tại phiên họp; căn cứ chức năng nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phối hợp với phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét một số nội dung sau:

- Đánh giá giá trị khối lượng thực hiện nhiệm vụ thu chi đến hết 10/2021, ước thực hiện đến ngày 31/12/2021, tỷ lệ đạt được so với kế hoạch giao; Ước hực thu khoảng 1 tỷ từ cấp QSD đất; Thu trên địa bàn bảo đảm thu đủ.

- Rà soát số liệu về đầu tư ; Dự toán thu năm 2022 từ đầu giá tăng lên 18 tỷ; Phân bổ cho các xã: xem lại để phân bổ cho phù hợp;

- Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp Văn phòng HĐND & UBND rà soát, chỉnh sửa dự thảo báo cáo, mặt khác thường xuyên phối hợp với Sở Tài chính, khi có số liệu chính thức sớm cập nhật số liệu cân đối ngân sách cấp trên để hoàn thiện.

III. Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

1. Về văn bản trình tại cuộc họp và các ý kiến tham gia thảo luận:

Tham gia Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 có 10 ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp tại cuộc họp và 01 ý kiến gửi bằng văn bản của thành viên UBND huyện vắng mặt. Các ý kiến cơ bản đồng thuận nội dung và thể thức dự thảo, các ý kiến thảo luận làm rõ thêm số liệu trong dự thảo báo cáo.

2. Một số nội dung thống nhất, triển khai thực hiện

Giao Văn phòng HĐND & UBND phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xem xét một số nội dung sau:

- Rà soát số liệu xử lý vi phạm pháp luật về thương mại và an toàn thực phẩm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Xem xét số liệu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước trong đó có việc tiết kiệm từ quản lý dự án, công trình trên địa bàn (tiết kiệm từ nhiều bước trong quá trình thực hiện đầu tư).

- Xem xét việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng trong đó có việc tinh giản biên chế thực hiện theo kế hoạch giao.

IV. Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 29/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Kết luận số 13-KL/HU ngày 20/03/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo; Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025

1. Về văn bản trình cuộc họp

Các đại biểu dự họp đã được nghe đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT thông qua dự thảo Nghị quyết; Và báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành

Đảng bộ huyện khóa XXIII; Tham gia Dự thảo Nghị quyết có 08 ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và ý kiến giải trình làm rõ của Phòng Nông nghiệp & PTNT. Các ý kiến cơ bản đồng thuận nội dung và thể thức dự thảo.

2. Một số nội dung thống nhất, triển khai thực hiện

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Cường – TUV – BTHU – Chủ tịch HDDND – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Huyện đã phát biểu tại phiên họp; giao Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xem xét, hoàn chỉnh Dự thảo một số nội dung như sau:

- Không đưa vào Dự thảo Nghị quyết các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cụ thể, chi tiết tại trang 4 Dự thảo.

- Xem xét việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hết sức cần thiết (VD như phát triển cây Gai xanh); khuyến khích trồng cây mắc ca trên đất dốc.

- Một số Đoạn văn trong dự thảo có hiện tượng lặp ý, cần hoàn chỉnh; xem lại đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; xem lại việc dùng từ các cấp cho phù hợp...

V. Dự thảo Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 2 – HĐND huyện khóa XXI.

Dự thảo Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 2 – HĐND huyện khóa XXI đã gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, các đồng chí Lãnh đạo UBND trên HSCV. Giao Văn phòng HĐND&UBND tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự gửi về, rà soát, hoàn chỉnh Dự thảo, trình UBND huyện ban hành.

Trên đây là Kết luận của UBND huyện tại phiên họp Ủy viên UBND huyện tháng 11 năm 2021, Văn phòng HĐND & UBND thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Bách